

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Số: 3457/UB-TM

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 1994

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố;
- Các đồng chí Giám đốc các Sở, Ban, Ngành;
- Các đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện.

Thi hành chỉ thị số 235/TTg ngày 01/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ, về việc đẩy mạnh tổng thanh toán và xử lý nợ giai đoạn II, căn cứ Thông tư số 57/TTN-94 ngày 30 tháng 6 năm 1994 của Ban chỉ đạo tổng thanh toán nợ Trung ương, hướng dẫn thực hiện chỉ thị số 235/TTg ngày 01/04/1994 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1/ Khi nhận được lệnh thanh toán công nợ giai đoạn II của Trung ương giao cho thành phố, Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố cần có kế hoạch triển khai ngay theo định hướng: thực hiện tự bù trừ các đơn vị, sau đó bù trừ giữa các đơn vị trong quận, huyện, Sở, ngành. Căn cứ kết quả bù trừ đã nêu ở trên, Ban thanh toán nợ thành phố tiến hành phát lệnh thanh toán cho các quận, huyện, Sở, ngành để có cơ sở thực hiện.

2/ Trong khi chờ Trung ương giao lệnh thanh toán cho thành phố, Ban chỉ đạo thanh toán nợ thành phố, quận, huyện, chủ động thu nợ ở những đơn vị, cá nhân có nợ phải trả. Những đơn vị, cá nhân nào có biểu hiện lẩn tránh trách nhiệm thì chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan công an để làm rõ. Việc chuyển hồ sơ sang cơ quan công an được phân cấp như sau: Các món nợ dưới 1 tỷ đồng giao cho Công an huyện, quận xử lý; các món nợ trên 1 tỷ đồng giao cho Công an thành phố xử lý. Yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện trong suốt thời gian thanh toán và xử lý nợ giai đoạn II.

3/ Đối với các khoản nợ đã có quyết định của Tòa án, của Trọng tài kinh tế thì phối hợp với đơn vị thi hành án để thực hiện.

Tổng thanh toán nợ giai đoạn II đã bước vào giai đoạn quyết định: thanh toán và xử lý các khoản công nợ. Thanh toán công nợ giai đoạn II sẽ cực khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự tham gia đồng bộ của các ngành các cấp...

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, yêu cầu liên hệ với Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố để giải quyết.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vương Hữu Nhơn